

Số: 209/KH-TrMN

Tân Phong, ngày 23 tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích
Năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT qui định về công tác y tế trường học; Công văn số 321/SGDĐT-GDMN ngày 30/3/2020 về việc đảm bảo an toàn, phòng chống, bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN ; Kế hoạch số 474/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Phòng Giáo dục về Kế hoạch giáo dục mầm non huyện Ninh Giang năm học 2024-2025;

Thực hiện kế hoạch số 185/KH-TrMN, ngày 11 tháng 9 năm 2024 của trường mầm non Tân Phong về kế hoạch năm học 2024-2025;

Trường mầm non Tân Phong xây dựng kế xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích năm học 2024-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đối với trẻ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn và tổ chức tốt các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại trường và phòng chống dịch bệnh.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc đảm bảo toàn cho học sinh.

Có biện pháp, hình thức tích cực trong việc phòng chống tai nạn thương tích góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non.

2. Yêu cầu

Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ phải được thực hiện thường xuyên và có sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ trong nhà trường. Luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của từng giáo viên cuối năm học. Là cơ sở để đánh giá kết quả xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường trong từng năm học.

II. CHỈ TIÊU PHÂN ĐẦU

100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần trong các hoạt động tại trường.

100% trẻ ăn bán trú tại trường được đảm bảo an toàn về thực phẩm.

100% các bữa ăn tổ chức cho trẻ luôn sạch, hợp vệ sinh, đủ lượng, đủ chất; trẻ được chăm sóc, động viên, giúp đỡ, quan tâm trong các bữa ăn.

100% trẻ được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm và được đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo biểu đồ tăng trưởng theo quy định.

100% trẻ được đảm bảo an toàn khi sử dụng cơ sở vật chất, các thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong các hoạt động tại trường.

III. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

1. Bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu biết và kỹ năng cho giáo viên về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ

Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức. Tham quan học tập kinh nghiệm tại một số trường mầm non làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong và ngoài tỉnh. Trang bị đầy đủ các tài liệu về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ; Sưu tầm tài liệu, những video về đảm bảo an toàn về tinh thần và tính mạng cho trẻ trên mạng Internet, trên các kênh thông tin để cùng trao đổi, bàn bạc và thống nhất về các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ tại trường. Giúp giáo viên hiểu và coi việc đảm bảo an toàn cho trẻ là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tình yêu thương đối với trẻ, không quát mắng trẻ hay có những hành vi xâm phạm đến thân thể, sức khỏe và tinh thần của trẻ. Giáo viên thường xuyên quan tâm đến trẻ, tạo không khí thân mật, gần gũi như ở nhà, tạo cảm giác vui vẻ,

an toàn cho trẻ khi ở trường, không gò ép, dọa nạt, phê phán trẻ. Đặc biệt quan tâm đến trẻ mới đến lớp và có nhu cầu đặc biệt.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về xử lý tình huống khi trẻ gặp thương tích; kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 của Bộ GDĐT:

- + Cách phòng chống và xử lý một số dịch bệnh, tai nạn đơn giản xảy ra tại trường.
- + Cách phòng cháy, chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra tại trường.
- + Các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; cách tổ chức bữa ăn, giấc ngủ an toàn đối với trẻ.

+ Dạy trẻ các kỹ năng tự phòng chống một số tai nạn cho bản thân và những người xung quanh.

+ Kế hoạch số 486/KH-PGDĐT ngày 17/9/2024 của Phòng GDĐT Ninh Giang về Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông và Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cấp học mầm non năm học 2024-2025.

2. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác phối hợp với Trung tâm y tế huyện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ ít nhất 01 lần/năm. Trao đổi và tư vấn kịp thời với phụ huynh học sinh về tình hình sức khỏe của trẻ.

Trang bị đầy đủ tủ thuốc và một số loại thuốc, bông băng theo quy định để sơ cứu ban đầu những tai nạn xảy ra tại trường.

Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc cân đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ bằng biểu đồ. Hướng dẫn giáo viên làm và sử dụng sổ sức khỏe của trẻ đúng quy định.

Chỉ đạo giáo viên quan sát, kiểm tra trước khi cho trẻ ngủ để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe của trẻ; không để trẻ nằm ngủ trực tiếp trên nền nhà ẩm, lạnh và phải bao quát trẻ trong suốt thời gian trẻ ngủ. Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ. Thường xuyên vệ sinh để đảm bảo phòng học luôn sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng. Đảm bảo có đủ nước uống hợp vệ sinh, nhiệt độ phù hợp theo mùa cho trẻ sử dụng. Nhà vệ sinh của trẻ luôn sạch sẽ, không trơn trượt, được sắp xếp gọn gàng, khoa học, trang trí đẹp mắt, phù hợp với trẻ, không để các chất tẩy rửa, hoá chất trong tầm với của trẻ.

3. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường

Đồ dùng trang bị phục vụ công tác bán trú, đảm bảo an toàn, vệ sinh thường xuyên và sắp xếp khoa học.

Thực phẩm chế biến cho trẻ phải tươi, ngon có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và có hợp đồng kí kết chặt chẽ theo quy định pháp lý.

Xây dựng chế độ ăn cho trẻ đảm bảo cân đối, đa dạng, hợp lí, phù hợp với độ tuổi, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo qui định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm.

Chỉ đạo nhân viên nuôi dưỡng chế biến thực phẩm đúng cách, lưu mẫu thức ăn đúng quy định.

Chỉ đạo giáo viên tổ chức bữa ăn cho trẻ có đầy đủ đồ dùng, giáo dục trẻ có hành vi văn minh trong khi ăn để tránh hóc, sặc và động viên trẻ ăn hết suất.

4. Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ

Luôn đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường: Cổng trường được đóng mở theo quy định, không để phụ huynh đi xe vào sân trường. Nâng cao chất lượng trực bảo vệ trường học 24/24h. Trả trẻ trực tiếp từ phụ huynh; duy trì sổ giao, nhận trẻ (giữa giáo viên với phụ huynh, giữa giáo viên với giáo viên, ghi rõ tình trạng trẻ khi trả trẻ) một cách chặt chẽ, cụ thể.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và tu sửa kịp thời những đồ dùng, đồ chơi trong lớp, ngoài trời. Đồ dùng đồ chơi được thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Những đồ dùng đồ chơi sắc nhọn, dễ gây nguy hiểm phải cất ngoài tầm với của trẻ. Thường xuyên bổ sung, thay thế những đồ dùng, đồ chơi đã bị hỏng hoặc mất an toàn đối với trẻ; rà soát, thanh lí kịp thời đồ dùng, đồ chơi khi hết hạn sử dụng hoặc không an toàn cho trẻ.

Phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, được vệ sinh thường xuyên, không bị trơn trượt. Bố trí sắp xếp các góc chơi, đồ dùng, thiết bị, bàn, ghế, giường ngủ... của trẻ gọn gàng, khoa học, thuận tiện cho trẻ hoạt động trong lớp học. Khu vực hành lang trước và sau mỗi lớp học nên bố trí các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động, trải nghiệm một cách hợp lý, phù hợp với nhận

thức của từng độ tuổi. Tích cực kiểm tra phòng, lớp học và tham mưu kịp thời với lãnh đạo địa phương có kế hoạch tu sửa, xây mới đối với những phòng học xuống cấp, mất an toàn. Kiên quyết đóng cửa nếu có nguy cơ mất an toàn.

Thường xuyên vệ sinh khu vệ sinh của trẻ, trang trí hài hòa, đẹp mắt phù hợp với trẻ; Sắp xếp đồ dùng trong nhà vệ sinh gọn gàng, không để các chất tẩy rửa, chổi quét nhà, quét nước trong tầm với của trẻ, không chứa nước trong nhà vệ sinh. Nền nhà vệ sinh, chỗ vệ sinh cho trẻ được cọ rửa thường xuyên, đảm bảo luôn khô ráo, không bị trơn trượt. Thường xuyên vệ sinh các khu vực trước và sau các nhóm, lớp, xung quanh trường; khơi thông cống rãnh, phun thuốc muỗi, cắt dọn cỏ ở khu vực vườn trường, loại bỏ cây có gai theo quy định.

5. Làm tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

Viết bài tuyên truyền trong nhóm zalo lớp, bảng tuyên truyền ở những vị trí mà phụ huynh học sinh có thể đọc, tham khảo. Nhà trường chủ động trong công tác truyền thông; xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học, tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN trên các trang giáo dục, zalo. Khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ để truyền thông nâng cao về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ đối với CBQL, giáo viên mầm non; về chương trình GDMN, các hoạt động đảm bảo an toàn của nhà trường đối với trẻ qua trang Facebook, Fanpage, Zalo, Yuotube...của trường.

Lồng ghép nội dung đảm bảo an toàn cho trẻ thông qua việc tổ chức các hội thi, các chuyên đề.

Chỉ đạo các nhóm, lớp tạo góc tuyên truyền về các dịch bệnh, các nguy cơ mất an toàn tại cửa lớp.

Trao đổi thường xuyên với phụ huynh học sinh về sức khỏe của trẻ và những nguy cơ có thể gây mất an toàn với trẻ.

Huy động sự đóng góp, ủng hộ của phụ huynh, làm tốt công tác vận động tài trợ cho giáo dục để mua sắm bổ sung, thay thế những đồ dùng, thiết bị gây mất an toàn.

IV. KẾ HOẠCH THÁNG

Thời gian	Nội dung hoạt động	Bổ sung
	- Kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch về công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường	

<p>Tháng 9/2024</p>	<p>học an toàn năm học 2024-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng vệ sinh nhóm lớp sau bão số 3, phun thuốc khử khuẩn trường, lớp. - Bồi dưỡng cho CB, GV, NV về công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong nhà trường và công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. - Kiểm tra thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn-thân thiện và công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch trong các lớp, bếp ăn bán trú; - Thực hiện cân, đo theo dõi sức khỏe trẻ theo biểu đồ và theo dõi chỉ số BMI. Tổng hợp kết quả toàn trường, công khai kết quả cân đo, khám sức khỏe của lớp - Tu sửa nhà vệ sinh, nhà kho, đường điện, đường nước các nhóm, lớp sau bão số 3. 	
<p>Tháng 10/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch, vệ sinh trường lớp theo qui định; - Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục và công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch trong các lớp, bếp ăn bán trú; - Chỉ đạo GV, NV toàn trường thường xuyên thực hiện vệ sinh các nhóm lớp, vệ sinh đồ dùng, dụng cụ của lớp. Tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng. - Giáo dục trẻ có một số hiểu biết về hành vi, thái độ trong việc tham gia bảo vệ VSMT, vệ sinh phòng dịch.. GV lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho học sinh vào các hoạt động hàng ngày ở lớp. - Đề nghị Trung tâm y tế huyện Ninh Giang khám sức khỏe lần 1 cho các cháu. - Mua bổ sung đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng dụng cụ để phòng chống TNTT cho trẻ. 	

	- Tiếp tục tu sửa, đồ chơi các khu vực ngoài lớp học.	
Tháng 11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch, vệ sinh trường lớp theo qui định; - Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch, môi trường và vệ sinh dinh dưỡng, ATTP của các nhóm, lớp và các bộ phận bán trú. Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. - Sửa chữa các đồ dùng ,thiết bị...cho các phòng học, các khu vực (nếu có hỏng). - Tuyên truyền về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. 	
Tháng 12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. - Kiểm tra việc thực hiện phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch, môi trường và vệ sinh dinh dưỡng, ATTP của các nhóm, lớp và các bộ phận bán trú. Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. - Quan tâm, chăm sóc trẻ vào mùa đông: Nhắc nhở trẻ thường xuyên mặc quần áo ấm, đầu đội mũ và chân đi giày, tất...Tuyên truyền với phụ huynh chủ động phòng và tránh các dịch bệnh cho trẻ trong mùa đông. - Tổng hợp cân đo theo dõi biểu đồ cho trẻ các nhóm lớp. - Thực hiện cân, đo theo dõi sức khỏe trẻ theo biểu đồ và theo dõi chỉ số BMI (đối với trẻ đủ 61 tháng). Tổng hợp kết quả toàn trường ,công khai kết quả cân đo, khám sức khỏe của lớp. - Tuyên truyền cách phòng và xử lý một số bệnh thường gặp ở trẻ, tổ chức bồi dưỡng, thảo luận các tình huống gây ra TNTT và cách xử lý 1 số bệnh thường gặp ở trẻ (Bỏng, hóc xương, sặc, ngã...) 	
	Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và bảo	

<p>Tháng 01/2025</p>	<p>vệ môi trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giáo dục trẻ có những hiểu biết và hành vi, thái độ tốt trong việc tham gia bảo vệ môi trường. - Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch, môi trường và vệ sinh dinh dưỡng, ATTP của các nhóm, lớp và các bộ phận bán trú. Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. 	
<p>Tháng 02/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. - Đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp tết nguyên đán, các lễ hội tại địa phương và phòng tránh ngộ độc thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh. - Tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường an toàn, trường học xanh, sạch, đẹp, thực hiện Tết trồng cây. - Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch, môi trường và vệ sinh dinh dưỡng, ATTP của các nhóm, lớp và các bộ phận bán trú. Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. 	
<p>Tháng 3/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và bảo vệ môi trường. - Tiếp tục chỉ đạo việc phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường gặp tại địa phương, như: Đau mắt hột, chân-tay-miệng, sốt vi rút, thủy đậu... - Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch, môi trường và vệ sinh dinh dưỡng, ATTP của các nhóm, lớp và các bộ phận bán trú. Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và bảo vệ môi trường. - Tiếp tục chỉ đạo việc phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường gặp tại địa phương, như: Đau mắt hột, chân-tay-miệng, sốt vi rút, thủy đậu... 	

Tháng 4/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch, môi trường và vệ sinh dinh dưỡng, ATTP của các nhóm,lớp và các bộ phận bán trú.Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. - Thực hiện cân, đo theo dõi sức khỏe trẻ theo biểu đồ và theo dõi chỉ số BMI. Tổng hợp kết quả toàn trường ,công khai kết quả cân đo, khám sức khỏe của lớp. 	
Tháng 5/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè. - Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng dịch, môi trường và vệ sinh dinh dưỡng, ATTP của các nhóm,lớp và các bộ phận bán trú.Tổng vệ sinh môi trường của nhóm lớp và vườn trường. - Xây dựng kế hoạch kiểm kê cơ sở vật chất cuối năm học 2024-2025. - Tuyên truyền cách phòng và xử lý một số bệnh thường gặp ở trẻ, phòng tránh đuối nước cho trẻ. - Tự đánh giá kết quả “Trường học AT, phòng chống TNTT” Báo cáo về Phòng GD&ĐT. Đánh giá tổng kết thực hiện Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025. 	

Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích của trường mầm non Tân Phong năm học 2024-2025. Yêu cầu các đồng chí cán bộ, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên các nhóm, lớp triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận:

- Phó HT, các tổ CM (để chỉ đạo);
- GV các nhóm, lớp (để thực hiện);
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Tem

